

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2023**

-----

**1. 613 đơn, thư của người dân được giải quyết**

Đó là số liệu được công bố tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy với Ban Nội Chính Tỉnh ủy trong công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư vào sáng ngày 02/11. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Tính đến hết tháng 5/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 2.004 đơn, thư và đã đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến các đơn vị liên quan xem xét giải quyết 613 đơn, hướng dẫn đương sự 425 đơn, xếp lưu 966 đơn. Đồng thời, trong 03 năm thực hiện quy chế phối hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp 08 kỳ, 63 lượt với 121 người, ban hành 63 thông báo chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền rà soát, giải quyết khiếu nại của công dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Nội Chính Tỉnh ủy đã phối hợp thực hiện trong thời gian qua; đồng thời, yêu cầu hai cơ quan nhanh chóng rà soát toàn diện, đánh giá lại các nội dung công việc để lược bỏ những quy định không còn phù hợp, triển khai quy trình hiệu quả hơn v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp thăm nông trại, Hợp tác xã tại huyện Cheorwon**

Tiếp tục chuyến làm việc tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp thăm các nông trại có lao động Đồng Tháp đang làm việc thời vụ và Hợp tác xã Kimwa, chuyên xay xát gạo và đóng gói nông sản.

Điểm đến đầu tiên là một nông trại trồng ớt chuông, nơi đang có lao động ở huyện Lai Vung đang làm việc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa rất phấn khởi khi đoàn được quan sát, tìm hiểu quy trình trồng trọt tiên tiến; đặc biệt là điều kiện ăn ở của lao động được đảm bảo, công việc phù hợp.

Đoàn cũng đã đến thăm các nông trại trồng cà chua, trồng táo. Các lao động cho rằng chủ nông trại đối xử rất tốt và cũng rất hài lòng với công việc hiện tại.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã thăm hỏi, động viên các lao động đang làm việc tại đây, mong muốn các bạn cố gắng làm việc, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm, để khi về nước áp dụng vào sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Bên cạnh đó, thái độ làm việc tích cực của các bạn cũng góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về con người Đồng Tháp, tạo được thiện cảm trong lòng người dân Hàn Quốc nói chung và người dân Cheorwon nói riêng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Tăng cường truyền thông Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần I**

Sáng ngày 02/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện có buổi khảo sát và làm việc với đại diện các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị cho Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần I năm 2023, sẽ diễn ra từ ngày 30/12/2023 đến 05/01/2024, với chủ đề “Tình đất - Tình hoa”.

Đến nay, bộ nhận diện Festival Hoa – Kiêng Sa Đéc lần I năm 2023 đã được thông qua, bộ nhận diện là sự thiết kế hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại; biểu tượng 12 cánh hoa là 12 huyện, thành phố tỉnh Đồng Tháp và màu sắc là những màu hoa, kiêng Sa Đéc rực rỡ.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành tỉnh góp ý, đề xuất nhiều nội dung như: Cách bố trí và tổ chức khu vực sân khấu, các cụm đại cảnh – tiểu cảnh; công tác tổ chức các hội thảo, hội thi; công tác hậu cần, khánh tiết; tăng cường truyền thông tại các khu vực cửa ngõ vào tỉnh v.v..

Qua nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, các sở, ngành, đơn vị rà soát tổng thể thiết kế các khu vực bảo đảm yêu cầu hài hòa, thẩm mỹ; tiếp tục rà soát các nhiệm vụ phân công, phối hợp triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; phát hành thư mời, thư ngõ v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **4. Tân Hồng: Cung cấp 03 dữ liệu mở phục vụ cho người dân**

Ngay sau khi xây dựng kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 26/4/2023 về chuyển đổi số huyện Tân Hồng, địa phương đã nhanh chóng tổ chức tuyên truyền tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong nhân dân. Nhờ hiểu rõ lợi ích của chuyển đổi số nên người dân, doanh nghiệp Tân Hồng đồng thuận, nhất trí cao.

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin của hệ thống mạng LAN, trang thông tin điện tử huyện và hướng dẫn cho 09 xã, thị trấn xây dựng hồ sơ an toàn thông tin mạng. Đến nay, 100% cơ quan nhà nước cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống thông tin theo yêu cầu. Đặc biệt, địa bàn huyện đã cung cấp 03 dữ liệu mở phục vụ cho người dân, gồm: Dữ liệu có điểm đỗ xe công cộng; dữ liệu vị trí các công trình báo hiệu đường bộ; dữ liệu về danh sách các tuyến đường cấm đỗ xe.

Về chính quyền số, trên 92% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm, bộ phận một cửa cấp huyện đã tiếp nhận 13.119 hồ sơ, giải quyết hoàn thành 11.344 hồ sơ, với 10.514 hồ sơ đúng hạn, trước hạn, chiếm tỉ lệ 92.6% v.v. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Biên tập  
NGUYỄN VIỆT TIẾN**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949